



สัปดาห์สสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8ก)

2009

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2372

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก 6:7-13)

เวลานั้น พระองค์เสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วย นอกจากไม้เท้าเท่านั้น ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มียาม ไม่ให้มีเศษเงินใส่ได้ ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่นั่น พลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยาน *ปรีกัปรานา*” บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลาย ให้กลับใจ ขับไลปีศาจจำนวนมาก เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรคภัย

คุณลลิตา วังताल / ร.ร. อุดมวิทยา
สร้างไมทนาคุณพระ
และอุทิศแด่ มาร์ติน อุดม วังताल

<u>หัวข้อ</u>	การเลือกสรรผู้ร่วมงานในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า
<u>ธรรมล้ำลึก</u>	พระคริสตเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์เป็นผู้ร่วมงานของพระองค์
<u>ท่าที</u>	การตอบรับเสียงเรียกและการร่วมงานกับพระองค์
<u>การดำเนินชีวิต</u>	เราจะดำเนินชีวิตที่ยากจน มีจิตใจเมตตา และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

บทอ่านที่หนึ่ง : - อมส 7:12-15

แม้ประกาศกอาโมสจะไม่ได้รับการยอมรับในเมืองเบธเอล แต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะประกาศพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงส่งท่านไปให้ทำหน้าที่นี้

บทอ่านที่สอง : - อฟ 1:3-14

เราได้รับเลือกสรรให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก

พระวรสาร : - มก 6:7-13

พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ออกไป เพื่อเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ ขับไล่ปีศาจ และรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคภัย

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุพจน์	คามิลเลียน	คุณวิระชัย - คุณสุภาภรณ์	คุณชวลิต	คุณมาลี
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คุณวิชุดา	คุณนฤชัย - คุณสุภา	คุณอภิวัฒน์	คุณวีราพร
19.00 น.	พ่อนพดล	ธิดาแม่พระ	คุณเบญจมา - คุณสุภาพร	คุณบังอร	คุณอุมาพร

- - จากพระวาจาชีวิต - -



หลังจากชาวเมืองนาซาเร็ธปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า เพราะต่างรู้จักวงศาคณาญาติของพระองค์เป็นอย่างดี พระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และทรงเริ่มส่งอัครสาวกทั้งสิบสองคนออกไปเทศน์สอนเป็นคู่ๆ พร้อมกับกำชับพวกเขาให้นำสิ่งใดติดตัวไปด้วย พวกเขาต้องวางใจพระเจ้าในทุกสิ่ง พวกเขาถูกส่งไปเพื่อ “ให้” ไม่ใช่ “รับ” เราจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ชัดเจนของการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าคือ ความเรียบง่ายอย่างที่สุด ความวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และความใจกว้างที่มีแต่คำว่า “ให้” โดยไม่มีการเรียกร้อง

งานที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้บรรดาอัครสาวกมีดังนี้

1. เทศน์สอน

การเทศน์สอนมีความหมายตามตัวอักษรคือ “การประกาศของผู้นำศาสนา” ในอดีตพระมหากษัตริย์หรือบรรดาเจ้านายชั้นสูงจะมี “ผู้นำศาสนา” คอยทำหน้าที่ “นำศาสนา” ไปป่าวประกาศแก่ประชาชน ศิษย์ของพระเยซูเจ้าทุกคนมีหน้าที่เทศน์สอน แต่การ “เทศน์สอน” ต้องเป็นการ “นำศาสนาของพระเจ้า” ซึ่งเป็นสุดยอดของ “ข่าวดี” ไปประกาศแก่ประชาชน ไม่ใช่นำความคิดเห็นหรือสิ่งที่ตนเองคาดคิดว่าน่าจะเป็น ไปป่าวประกาศแก่ผู้อื่น และเพื่อจะประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่นอย่างได้ผล เราจำเป็นต้องได้รับข่าวดีจากพระเจ้าเสียก่อน

2. ทำให้กลับใจ

เป้าหมายของ “ข่าวดี” หรือ “ศาสนาของพระเจ้า” คือทำให้ทุกคน “กลับใจ” การกลับใจไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่วิเคราะห์คำสอน และรับศีลล้างบาป แต่การกลับใจต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการซึ่งจะขาดเสียมิได้ นั่นคือ

2.1 การเปลี่ยนความคิดและจิตใจ

2.2 การเปลี่ยนความประพฤติและการกระทำ ให้สอดคล้องกับความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนไป ในนวนิยายเรื่อง Quo Vadis (โคว วาดิส)? หม่อมโรมันคนหนึ่งนามว่า “วินีซีอุส” ได้ตกหลุมรักหญิงสาวคริสตชนนางหนึ่ง แต่เธอไม่ยอมข้องเกี่ยวกับเขาจนกว่าเขาจะกลับใจเป็นคริสตชนเสียก่อน วันหนึ่งเขาตามเธอไปร่วมศาสนพิธีที่แอบทำกันอย่างลับๆ ขณะที่ฟังเบเนดิกต์เทศน์สอน เขาเกิดความปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ได้รับฟัง และนำความคิด

นิสัยใจคอ และธรรมชาติเดิมๆ ของเขาไปเผาไฟทิ้งให้หมด แล้วเติมชีวิตของเขาให้เต็มด้วยชีวิต และจิตใจใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง **นี่สิ** จึงจะเรียกว่า **"กลับใจจริง"**

การกลับใจจึงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกเสียใจเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการ **"ปฏิรูป"** ชีวิตใหม่โดยแท้ บางคนคิดว่าการกลับใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกโจร พวกหัวขโมย พวกฆาตกร คนมีชู้ หรือคนบาปเปิดเผยเท่านั้น แต่ไม่ใช่เลย **การกลับใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคน** เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราจากการเป็นคนเห็นแก่ตัว ชอบเรียกร้อง ไม่เกรงใจผู้อื่น เอาแต่ใจตัวเอง ฯลฯ ไปเป็นชีวิตที่มี **"พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง"** การประกาศข่าวดีโดยที่ยังไม่เกิดการกลับใจ จึงต้องถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

3. เมตตากิจ

บรรดาอัครสาวกไม่ได้เพียงเรียกร้องให้ประชาชน **"กลับใจ"** เท่านั้น แต่พวกเขาได้นำ **"ความรักของพระเจ้า"** ไปสู่ประชาชนด้วยการรักษาและช่วยเหลือพวกเขา ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของปีศาจ ความยากจน และความเจ็บไข้ได้ป่วย **"ข่าวดี"** จึงไม่ใช่เรื่องของความรอดฝ่ายวิญญาณเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความรอดทั้งครบ ซึ่งรวมถึงความรอดฝ่ายกายด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ การใช้น้ำมันรักษาโรค คนในสมัยโบราณถือว่าน้ำมันเป็นยาครอบจักรวาล สามารถรักษาโรคได้ร้อยแปด แม้แต่แพทย์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่า **"กาเลน"** ยังกล่าวไว้ว่า **"น้ำมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับรักษาโรคทางกาย"** นี่ย่อมหมายความว่า บรรดาอัครสาวกใช้วิธีการเก่าๆ ที่โลกสมัยนั้นรู้จัก แต่เพราะได้รับอำนาจใหม่จากพระเยซูเจ้า พวกเขาทำให้วิธีการเก่าบังเกิดฤทธิ์ใหม่ เท่ากับว่า **ผู้ที่มีความเชื่อสามารถเข้าถึงพระฤทธานุภาพของพระเจ้าได้ โดยผ่านทางสิ่งปกติธรรมดาสามัญที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนี่เอง**

บรรดาอัครสาวกได้นำ **"ข่าวดี"** แห่ง **"การกลับใจ"** และ **"ความรักของพระเจ้า"** ไปสู่ปวงประชา สิ่งนี้ยังคงเป็น **"หน้าที่"** ของพระศาสนจักรและของเราทุกคน **วันนี้และตลอดไป**



- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะนำสาสน์แห่งความรักของพระเจ้าไปสู่เพื่อนพี่น้องของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี และจะกลับใจจริงทุกวัน
3. ข้าพเจ้าจะเทศน์สอนและเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า โดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน



ประสบการณ์เล่าด้วยตัวอักษร



“สำหรับ...ความรัก”

19.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2552 ได้ไปร่วมสมโภชพระฤกษ์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่วัดน้อยโรงเรียนนาวิวุฒิก ได้ยินคุณพ่อพูดถึง ...แบบอย่างความรัก... ในพระคัมภีร์ จะมีทั้งสิ่งที่พระเยซูทรงทำให้คุณและสิ่งที่เทศน์สอน คำว่าแบบอย่างความรัก เรายกถึงหลายบท หลายตอนที่พระองค์ทรงทำให้เราดูเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วย หรือช่วยผู้ตายให้ฟื้นคืนชีพ ล้วนเกิดจากการวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยความเชื่ออย่างสุดจิตใจสุดวิญญาณ และได้มีความพยายามส่วนตัวแล้ว ซึ่งพระองค์ก็ไม่ทำให้ใครผิดหวัง พระองค์ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่อยเปื่อย โดยผู้นั้นไม่ต้องการ หากเรามอบความรักให้ผู้รู้ค่า มันจึงมีค่าสูงส่ง พระเยซูทรงทำให้คนแต่ละคนที่มาสัมผัสพระองค์ด้วยความเชื่อ ได้รู้ว่า พระองค์ทรงรักเรา ทรงเป็นแบบอย่างความรัก เพื่อให้เราเห็นว่า เราควรรักผู้อื่นอย่างไร อย่างเช่น

- พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยในวันสัปดาห์โต ซึ่งขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติ แต่พระองค์ให้เหตุผลความรักว่ามีธรรมเนียมเพื่อเรา ไม่ใช่เราเพื่อธรรมเนียม ความรักยิ่งใหญ่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ
- พระองค์นั่งร่วมโต๊ะกับคนบาป ซึ่งพระองค์ให้เหตุผลความรักว่า คนดี ไม่ต้องการรักษา แต่คนไม่สบายต้องการ ถ้าเราทำดีกับคนน่ารัก รังเกียจคนไม่ดี แล้วเราทำอะไรพิเศษเล่า...
- พระองค์ทรงดำเนินบนผืนน้ำ สาวกเห็นก็ตกใจนึกว่ามี พระองค์บอกว่าเป็นพระองค์เอง เปโตรจึงขอให้พระเยซูสั่งให้เขาเดินบนน้ำไปหาพระองค์ เปโตรเดินไปได้สักพัก ก็มีลมแรง เขาก็กลัว และเริ่มจมลง พระองค์จึงตรัสว่า... ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า! เหตุผลความรักของพระองค์คือ เชื่อในความรักของพระองค์เถิด อย่าสงสัยอีกเลย บางครั้งเมื่อเรายกถึงความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น ก็สงสัยเหมือนกันว่าเรางมงายหรือเปล่า แต่เราวอนขอและได้ร้องเพลงขอบพระคุณเสมอๆ ถึงมองไม่เห็น แต่เราสัมผัสได้ทุกวันอยู่แล้วนี่ สงสัยทำไมเล่า!
- พระนางมารีย์ขอเหล่าอ้อนจากพระองค์ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานา พระองค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลา แต่ก็ทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอ้อน เหตุผลความรักของพระองค์ คือ เมื่อพระแม่เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ พระองค์ก็ประทานให้ ดูจากการที่พระเยซูทรงปฏิเสธแล้ว แต่พระแม่ก็ยังสั่งชาวบ้านว่า เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำตามเถิด แปลว่าพระแม่เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์

- ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ พระองค์มักจะสวดอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเสมอๆ เพื่อบอกความในใจ และมักใช้สถานที่เงียบสงบ เพื่อคอยเงี่ยหูฟังพระวาจาของพระเจ้า
- การอธิษฐานภาวนาก่อนถูกจับนั้น พระองค์ทราบพันธกิจของพระองค์ดี แต่ก็ทรงกลัว... ขอให้ด้วยนั้นข้าพเจ้าไปเถิด แต่สุดท้ายก็ขอให้ไปเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกจัดวางไว้แล้ว เหตุผลความรักก็คือเชื่อฟัง และมอบหมาย
- การอธิษฐานครั้งสุดท้าย กับพระบิดา คือ ก่อนสิ้นพระชนม์ โปรดประทานอภัยให้เขาเหล่านี้ด้วย พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร เหตุผลความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้อภัย แม้จะถูกกระทำจนถึงตาย พระองค์ก็ยังให้อภัยได้ แล้วเราล่ะ...

สำหรับความรักแล้ว ความรักยิ่งใหญ่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ

สำหรับความรักแล้ว ความรักต้องการการเชื่อใจและเชื่อมั่น

สำหรับความรักแล้ว เพื่อรักษาความรักและความใกล้ชิดไว้ ควรพุดคุยในสิ่งไม่สบายใจ และเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับความรักแล้ว คิดในเชิงบวกเสมอๆ เห็นภาพความสุข แล้วยิ้ม...

สำหรับความรักแล้ว รู้ เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่มีมาเป็นไป

สำหรับความรักแล้ว เราให้อภัยได้เสมอ...

ไม่ต้องค้นหาหรือท้อว่า "เราเกิดมาทำไม"

ที่รู้คือเราเกิดมาจากความรักของคนสองคน และเราได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ไม่ว่าจะยากดีมีจน เราก็เติบโตในความรัก แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่า เราควรรักผู้อื่นอย่างไร...

รำพึง รำพัน จากคำเดียว แบบอย่างความรัก

บุตรสิริรา

ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

*** ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ ***

โดย คุณพ่อนิพนธ์ สารจิตต์ เป็นประธาน

**** วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ****

(มีรถบัสออกจากหน้าวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 8.30 น.)

ประกาศ
สำนักพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
เรื่อง “ปีพระสงฆ์”

สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบนดิกต์ ที่ 16 ที่ประกาศให้ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2009 – วันที่ 19 มิถุนายน 2010 เป็นปีพระสงฆ์ ข้าพเจ้าในฐานะพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศเปิดปีพระสงฆ์ ขอให้ทุกคนทั้งพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่คณะกรรมการปีพระสงฆ์จะดำเนินการ ขอให้พระสงฆ์ นักบวช ได้ศึกษาและเลียนแบบนักบุญ ยอห์น มารีย์ เวียนนีย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ นักบุญโยเซฟ องค์กรอุปถัมภ์ของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี และบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ในเรื่องงานอภิบาลและแพร่ธรรม ขอให้พระสงฆ์ทุกท่านได้ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ทั้งในระดับส่วนตัว ระดับเขต และระดับสังฆมณฑล ขอให้ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของชีวิต กระแสเรียกและชีวิตสงฆ์ตลอดไป

พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปิโยญา กฤษเจริญ
 วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2009

ปอชดภาค	ลุ่มทุ่งาว
----------------	-------------------

๑) **ขอแสดงความยินดีกับคู่สมรสใหม่**

นางสาวโรชา ปัทมา มัทธมพงศ์ ทิดาของ นายโยเซฟ ชัยยันต์ และ นางอรรณา อภิญญา มัทธมพงศ์ (สมรสภิกษุกลุ่ม 10A) กับ นายบัณฑิตชัย บุญมี บุตรของ นายอู่่น และ นางองค์ บุญมี (ชาว จ.นครนายก) ทั้งสองได้เข้าสู่พิธีสมรสแล้วที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เวลา 15.00 น. โดย คุณพ่อ ยอห์น แปรดีเลิศ เป็นผู้ประกอบพิธี และมี นายโสภณ และ นางเพชรฯ ศิริเพ็ญ เลขาชัยนันท์ เป็นพ่อแม่พยาน ขอพระเจ้าประทานพระพรและสันติสุขแก่ครอบครัวใหม่นี้

๒) **ฉลองหรีวสมโภชชีวิตสมรส**

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 9.00 น. จะทำพิธี รื้อฟื้นพันธสัญญารัก โอกาสฉลองหรีวสมโภชชีวิตสมรส



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กรกฎาคม 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 12 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ ในการเดินทางของทุกคน สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ มาริอา ทดแทน รุจิรัตน์	คุณวรรณมา วัด ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 13 19.00 น.	น.เฮนรี สุขสำราญ คุณวิไลลักษณ์ พัชราภิตติ (วันเกิด) อุทิศแด่ เปาโล วิศิษฐ์ วังตาล	คุณสุพัฒน์ ลูก
อังคารที่ 14 19.00 น.	น.คามิลโล เค เลลลิส พระสงฆ์ สุขสำราญ เพื่อชีวิตและสุขภาพ สุขสำราญ คุณชชาติยา ชาวนาแก้ว (วันเกิด)	คุณเชษฐ - คุณกนกกิตติกา
พุธที่ 15 19.00 น.	ระลึกถึง น.บอานวนคูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อุทิศแด่ โยเซฟ ฮกซิว - อันนาเซย หงีโจงาม	คุณแจ็กกิ้ง
พฤหัสบดีที่ 16 19.00 น.	พระนางพรหมจารีมารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล อุทิศแด่ โยเซฟ เจริญ โรจนกาญจนานันต์ (ครบ 12 ปี)	มารดา - พี่น้อง
ศุกร์ที่ 17 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ คุณธนระรัตน์ วังตาล (วันเกิด) อุทิศแด่ มีคาเอล ยงยุทธ - โรชา เพ็ญพันธ์ มหัทธมพงศ์	ร้านลีลาวดี ลูก - หลาน
เสาร์ที่ 18 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ เทเรซา เกียว สายพิรุณเพชร (ครบ 1 เดือน)	คุณปราณี